



ส.อ.ท. เผยดัชนีเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น ครั้งแรกในรอบ 4 เดือน

นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และ ม.ล.ปிகทอง ทองใหญ่ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ร่วมเปิดเผยผลการสำรวจดัชนีเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือนกรกฎาคม 2567 อยู่ที่ระดับ 89.3 ปรับตัวเพิ่มขึ้น จาก 87.2 ในเดือนมิถุนายน 2567 โดยปรับตัวเพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ 4 เดือน ตามการเพิ่มขึ้นของอุปสงค์ในประเทศในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหารและยา เครื่องสำอาง

ขณะที่การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐทำให้เม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจมากขึ้นและส่งผลดีต่อสินค้าอุตสาหกรรมโดยเฉพาะวัสดุก่อสร้าง ขณะเดียวกันการขอรับการส่งเสริมการลงทุนขยายตัวต่อเนื่อง ในช่วง 6 เดือนแรก (มกราคม - มิถุนายน 2567) มีมูลค่าเงินลงทุนรวม 458,359 ล้านบาท ขยายตัว 35% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน นอกจากนี้ยังมีปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวของภาคการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการพรีวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติ และมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศช่วงโลว์ซีซั่นของภาครัฐ

อย่างไรก็ตาม ในเดือนกรกฎาคม ยังมีปัจจัยลบจากปัญหาหนี้ครัวเรือน และหนี้เสีย (NPL) ที่อยู่ในระดับสูง ซึ่งยังคงกดดันการบริโภคในประเทศ เห็นได้จากยอดขายรถยนต์ในประเทศ และยอดส่งออกรถยนต์ในช่วง 6 เดือนแรก (มกราคม - มิถุนายน 2567) ที่หดตัว 24.16% และ 1.85 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ภาคอสังหาริมทรัพย์ชะลอตัวลงเนื่องจากกำลังซื้อในประเทศยังอ่อนแอ ขณะเดียวกันในด้าน

การส่งออกชะลอตัวลงโดยเฉพาะสินค้าคงทนประเภทเครื่องปรับอากาศและทำความเย็น ทัศนคติ และเครื่องประดับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ขณะที่ต้นทุนค่าขนส่งเพิ่มสูงขึ้นทั้งค่าระวางเรือ และค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มต่างๆ (Surcharge)

จากการสำรวจผู้ประกอบการ 1,323 ราย ครอบคลุม 46 กลุ่มอุตสาหกรรมของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ในเดือนกรกฎาคม 2567 พบว่าปัจจัยที่ผู้ประกอบการมีความกังวลเพิ่มขึ้น ได้แก่ เศรษฐกิจโลก 66.8% สถานการณ์การเมืองในประเทศ 58.7% อัตราแลกเปลี่ยน (มุมมองผู้ส่งออก) โดยอัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงค่าเงินบาทเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ 37.9% ตามลำดับ ปัจจัยที่มีความกังวลลดลง ได้แก่ เศรษฐกิจในประเทศ 61.2% ราคาน้ำมัน 60.6% อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 57.1% ตามลำดับ

ขณะที่ดัชนีฯ คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า อยู่ที่ระดับ 95.2 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 93.4 ในเดือนมิถุนายน 2567 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการเร่งการใช้จ่ายและการลงทุนของภาครัฐช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงครึ่งหลังของปี 2567 การขยายตัวของภาคการท่องเที่ยวซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการพรีวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ตลอดจนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐในโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยที่ผู้ประกอบการยังห่วงกังวล ได้แก่ ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกยังเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการขยายตัวของภาคการส่งออก ขณะที่ต้นทุนการผลิตมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยเฉพาะนโยบายการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ 400 บาทต่อวัน

สอบถามขั้นตอนการลงประกาศ นสพ.ข่าวผู้ถือหุ้น
โทร. (02) 555-0923-25

www.thaicorporatenews.com

- ตรวจสอบรายชื่อบริษัท
- ดาวน์โหลดหนังสือประชุม
- ปฏิทินลงประกาศ

HOT LINE

สำรองที่นั่งอบรมสัมมนา

02-555-0700 กด 1

Download หลักสูตรอบรมได้ที่

www.dst.co.th

บริการออกแบบ
และผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

ทุกชนิด 02-555-0921



“พาณิชย์”

แนะสินค้าไทยมีโอกาสในตลาดค้าชคสถาน

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังสำรวจสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงไทยในไฮเปอร์มาร์เก็ต CareFood เมืองอัลมาตี สาธารณรัฐคาซัคสถาน ว่าอาหารสัตว์เลี้ยงเป็นสินค้าไทยที่มีโอกาสมากในตลาดค้าชคสถาน โดยมีผู้บริหารของไฮเปอร์มาร์เก็ต และนายอภิชาติ ศิริอุดมเลิศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท Perfect Companion Group (PCG) ให้การต้อนรับ

สินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงเป็นสินค้าใหม่ของไทยที่มีศักยภาพ และมีโอกาสในการขยายตลาดส่งออกไปยังประเทศต่างๆ ซึ่งคาซัคสถานเป็นหนึ่งในตลาดส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงที่สำคัญในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2567 (ม.ค. - พ.ค.) ไทยส่งออกสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงไปยังคาซัคสถาน มูลค่า 154,925.72 ดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 31.39% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงเป็นสินค้าส่งออกลำดับที่ 30 ของไทยสู่คาซัคสถาน จากการสำรวจการจำหน่ายอาหารสัตว์เลี้ยงของไทยที่วางจำหน่ายในไฮเปอร์มาร์เก็ต CareFood พบว่ามีความหลากหลายสินค้ามีคุณภาพ และเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคในคาซัคสถาน

นอกจากนี้ ยังพบว่านอกจากสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยง สินค้าไทยอื่นๆ อาทิ สินค้าเครื่องสำอาง ของใช้สำหรับแม่และเด็ก มีโอกาสในการขยายตลาดเข้าสู่ตลาดคาซัคสถานเช่นกัน โดยสินค้าเครื่องสำอางของไทยมีจุดเด่นตรงที่วัตถุดิบส่วนใหญ่ทำมาจากธรรมชาติ แตกต่างจากประเทศคู่แข่ง จึงเป็นที่นิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ส่วนสินค้าที่เกี่ยวข้องกับแม่และเด็กเป็นที่ต้องการในตลาดเพิ่มขึ้นจากนโยบายการเพิ่มจำนวนประชากรตามการขยายตัวของเมืองใหญ่ต่างๆ ในคาซัคสถาน และการอนุญาตให้ชาวคาซัคสถานเดินทางมายังประเทศไทยโดยไม่ต้องใช้วีซ่า คาดจะเป็นโอกาสของสินค้าไทยอย่างมากในอนาคต กระทรวงพาณิชย์จะเดินทางไปในการผลักดัน

ต่อไป และเมื่อมีการจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศที่คาซัคสถานได้แล้ว ยิ่งทำให้การขับเคลื่อนการค้า ทำได้ง่ายขึ้นรวดเร็วขึ้น และเปิดตลาดให้กับสินค้าไทยได้มากขึ้น

สำหรับไฮเปอร์มาร์เก็ต CareFood เป็นไฮเปอร์มาร์เก็ตที่ครองใจลูกค้าชาวคาซัคสถานมายาวนานกว่า 6 ปี โดยมีการให้บริการสินค้าทั้งสินค้าของคาซัคสถานและสินค้าที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ โดยรวมถึงสินค้าไทย เช่น อาหารสัตว์เลี้ยง และผลิตภัณฑ์ปรุงรสอาหาร CareFood เปิดทำการเฉพาะที่เมืองอัลมาตีและไม่มีสาขา มีจุดแข็งคือมีบริการสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์และจัดส่งสินค้าถึงบ้าน จึงทำให้ผู้บริโภคชาวคาซัคสถานนิยมสั่งซื้อสินค้าที่มีน้ำหนัก หรือสั่งซื้อสินค้าในปริมาณมากๆ จาก CareFood เพราะช่วยลดภาระการขนของที่มีน้ำหนักมาก

ส่วนบริษัท Perfect Companion Group (PCG) เป็นบริษัทในกลุ่มเครือเจริญโภคภัณฑ์ในธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2559 โดยนำเข้าสินค้าประเภทอาหารสัตว์เลี้ยง และเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายในประเทศคาซัคสถาน คีร์กีซสถาน และอุซเบกิสถาน แปรนต์ที่จัดจำหน่าย ได้แก่ อาหารแมวมีโอ อาหารแมวเอโปรไอคิว อาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ท และอาหารสุนัขเอโปรไอคิว สำนักงานตั้งอยู่ในเมืองอัลมาตี ปัจจุบันบริษัทมีสาขาที่เขตต่างๆ ในคาซัคสถานทั้งหมด 5 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่การขายทั่วประเทศ มีพนักงานทั้งหมดรวม 30 คน

จากนั้นคณะได้ไปสำรวจห้าง Galmart ซึ่งเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตระดับพรีเมียม พบว่ามีสินค้าไทยจำหน่ายหลายรายการ อาทิ เครื่องปรุงรส ข้าวสาร อาหารกระป๋อง ซึ่งส่วนใหญ่นำเข้าผ่านมาจากรัสเซีย ดังนั้นการสร้างสัมพันธ์กับผู้นำเข้าชาวคาซัคสถานโดยตรงจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการขยายตลาดในอนาคต



In-House Training บริการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร

ด้วยทีมวิทยากรและเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมที่มีความเชี่ยวชาญประสบการณ์ ด้านการพัฒนาบุคลากรระดับมืออาชีพ พร้อมหลักสูตรการอบรมครอบคลุมทุกสาขาวิชา

และนำหลักสูตรยอดนิยมเพื่อการจัดอบรม In-House

- Update มาตรฐานการบัญชี - Update ภาษีอากร - Finance for Non-Finance - เทคนิคการสื่อสารและประสานงาน - พัฒนาทักษะหัวหน้างาน
- Service Skill - Team Work - การเสริมสร้างภาวะผู้นำ - Sales Strategy - HR for Non-HR - กฎหมายแรงงาน - ฯลฯ

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่าย In-House Training

โทรศัพท์ (02) 555-0700 ต่อ 717, 718, 719, 720 E-Mail : urasa@dhamniti.co.th Website : www.dst.co.th





วันที่ 23 กันยายน 2567

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสามัญครั้งที่ 1 / 2567
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน

ด้วยคณะกรรมการบริษัท โนเนม ไอเอ็มซี จำกัด ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 31 ตุลาคม 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท โนเนม ไอเอ็มซี จำกัด เพื่อเข้าร่วมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

1. พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุน 1 กรกฎาคม 2566 - 30 มิถุนายน 2567
3. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 1 กรกฎาคม 2567 - 30 มิถุนายน 2568
4. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งผู้แทนมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบบัตร และยื่นต่อบริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุม

ขอแสดงความนับถือ



(นายถนง ขวัญผาน)
กรรมการบริษัท

บริษัท โนเนม ไอเอ็มซี จำกัด 4 ซอยนันทมิตร 24/3 ถนนนันทมิตร แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10240 โทร.02-7183800-1

ฉบับที่ 3463 วันที่ 24 กันยายน 2567 ลำดับที่ 1



Baker Tilly Audit and Advisory Services (Thailand) Ltd.
175 Sathorn City Tower, 21/1 Floor
South Sathorn Road, Sathorn
Bangkok 10120
Thailand

T: +66 (0)2679 5400
F: +66 (0)2679 5500
www.bakertilly.co.th

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน สมทพจล (ประเทศไทย) จำกัด

ความแท้

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินในข้อเท็จจริง หลักทรัพย์จัดการกองทุน สมทพจล (ประเทศไทย) ("บริษัท") ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบการเงินอื่นที่เกี่ยวข้อง ส่วนของเจ้าของ และงบกระแสเงินสดสำหรับงวดที่สิ้นสุดในวันที่ 30 มิถุนายน 2567 และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมดังกล่าว โดยอาศัยการปฏิบัติงานที่

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 และผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับงวดที่สิ้นสุดในวันที่ 30 มิถุนายน 2567 ได้อย่างเที่ยงตรงตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชี ตามมติของของข้าพเจ้าได้ดำเนินการตรวจสอบความเรียบร้อยของข้อมูลบัญชีที่ส่งมาตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทตามประมวลจริยธรรมของสภาผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี วิชาชีพบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจริยธรรมของสภาผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับรวมกัน ตามประมวลจริยธรรมของสภาผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อให้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อกรรมการ

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลเท็จที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ไม่สามารถจัดการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เป็นผลต่อเนื่องที่เกี่ยวกับระดับดำเนินงานต่อเนื่อง (ความเหมาะสม) และการใช้ข้อมูลการบัญชีที่บริหารจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลเท็จที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ไม่สามารถดำเนินการดำเนินงานต่อเนื่องไม่ได้

ว.สิงห์

Baker Tilly Audit and Advisory Services (Thailand) Ltd. trading as Baker Tilly is a member of the global network of Baker Tilly International Ltd, the members of which are separate and independent legal entities. ฉบับที่ 3463 วันที่ 24 กันยายน 2567 ลำดับที่ 2



ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบงบการเงินที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญนั้น ไม่ควรจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งมีความเป็นอิสระจากเจ้าของข้อมูล ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อผิดพลาดที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีความสำคัญหากการได้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว วัตถุประสงค์ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงดังกล่าวการที่งบการเงินจะไม่มีข้อผิดพลาดในใจความสำคัญที่ผู้สอบบัญชีสามารถแจ้งการวินิจฉัยแก่ผู้ถือหุ้นได้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ข้อเท็จจริงและการสังเกตและสงสัยเพื่อระบุประเด็นความเสี่ยงต่อการแสดงงบการเงิน การปฏิบัติตามของข้าพเจ้าดังนี้

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ควรจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามการตรวจสอบเพื่อลดความเสี่ยงเหล่านั้น และได้ดำเนินการตามขั้นตอนการสอบบัญชีที่ควรพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งมีความเสี่ยงจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวข้องกับกระบวนการคิด การเปลี่ยนแปลงเอกสารหลักฐาน การที่ไว้ใจและไว้วางใจในเอกสารข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือซึ่งจะยิ่งเป็นการลดทอนการตรวจสอบตามมาตรฐาน
- ที่ความเข้าใจในกระบวนการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่ที่ติดจุดประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารได้ใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องหรือข้อเท็จจริง โดยผู้บริหาร
- ความสัมพันธ์และความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยงของข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับบนพื้นฐานที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องยุติการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอโครงการอื่น ๆ ของงบการเงิน โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปฉบับที่ช่วยให้การนำเสนอข้อมูล โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขนาดและช่วงของของการตรวจสอบตามที่ได้อ้างอิงไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อสงสัยที่มีนัยสำคัญในงบการเงินของงบการเงินของข้าพเจ้าได้ค้นพบระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ว.สิงห์ อภิชาต วัฒนกุล

(นางสาววิรัตน์ อภิชาต วัฒนกุล)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4411
บริษัท สมทพ จล (ประเทศไทย) จำกัด
กรุงเทพมหานคร
วันที่ 22 สิงหาคม 2567

ฉบับที่ 3463 วันที่ 24 กันยายน 2567 ลำดับที่ 3

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน สมทพจล (ประเทศไทย) จำกัด

งบฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

พัน บาท

ลักษณะบัญชี	บาท	
	30 มิถุนายน 2567	31 ธันวาคม 2566
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
รายการเทียบเท่าเงินสด	4	41,104,007
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น		408,814
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น		2,168,489
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		43,681,110
สินทรัพย์หมุนเวียน		
ส่วนปรับปรุงค่าและอุปถัมภ์ - สุทธิ	5	1,323,623
สินทรัพย์สิทธิการกู้ - สุทธิ	6,7	181,246
เงินสด		662,921
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		2,167,790
รวมสินทรัพย์		45,848,900
		56,336,386

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ ฉบับที่ 3463 วันที่ 24 กันยายน 2567 ลำดับที่ 4

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ (ประเทศไทย) จำกัด
งบกลางไตรมาส (ต่อ)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

	หมายเหตุ	บาท	
		30 มิถุนายน 2567	31 ธันวาคม 2566
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
ส่วนที่การค้ำและเจ้าหนี้เงินหมุนเวียนอื่น			
- บริษัทที่ถือครองหุ้น	3	1,973,853	13,182,845
- บริษัทอื่น		84,580	135,220
มีเงินกู้ยืมจากบริษัทที่ถือครองหุ้น	3	885	73,885
ส่วนของผู้ถือหุ้นตามสัญญาเช่าที่ดินที่ขายต่อจากธนาคารพาณิชย์	6, 7, 12	213,696	632,782
ค่าใช้จ่ารถจักรยานยนต์		1,316,399	833,309
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		1,548,079	787,784
รวมหนี้สินหมุนเวียน		5,137,492	15,665,825
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนของประเทศไทยพาณิชย์ตามเงื่อนไขของสัญญา	8	1,165,093	996,886
รวมหนี้สิน		6,302,585	16,662,711
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนที่เกินหุ้น	9		
- ทุนจดทะเบียน (หุ้นสามัญ 43,337,000 หุ้น ในปี 2567 และ 39,587,000 หุ้น ในปี 2566 มูลค่าหุ้นละ 5 บาท)		216,685,000	197,935,000
- ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว (หุ้นสามัญ 43,337,000 หุ้น ในปี 2567 และ 39,587,000 หุ้น ในปี 2566 หุ้นละ 5 บาท)		216,685,000	197,935,000
หัก : อุดหนุนค่าหุ้น		(36,138)	-
ส่วนเกินทุนจากดีของ	10	25,217,166	21,218,374
ขาดทุนสะสม		(202,319,712)	(179,479,699)
ส่วนของผู้ถือหุ้น - สุทธิ		39,546,315	39,673,675
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		45,848,900	56,336,386

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ **ฉบับที่ 3463 วันที่ 24 กันยายน 2567 ลำดับที่ 5**

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ (ประเทศไทย) จำกัด
งบกำไรขาดทุนต่อไตรมาส
สำหรับงวดย้อนหลังสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567

	หมายเหตุ	บาท	
		2567	2566
รายได้			
รายได้จากการให้บริการ		1,921,538	1,009,602
รายได้อื่น		256,425	8,836
รวมรายได้		2,177,963	1,018,438
ค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนการให้บริการ		962,701	797,273
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	3, 7, 10, 11, 12	23,403,616	23,014,216
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ - สุทธิ		639,609	274,770
รวมค่าใช้จ่าย		25,005,926	24,086,259
ขาดทุนก่อนหักต้นทุนทางการเงิน		(22,827,963)	(23,067,821)
ต้นทุนทางการเงิน		(12,050)	(33,440)
ขาดทุนสุทธิรวม		(22,840,013)	(23,101,261)
ขาดทุนสุทธิรวมสิทธิรวม		(22,840,013)	(23,101,261)
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	13	(0.57)	(0.69)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ **ฉบับที่ 3463 วันที่ 24 กันยายน 2567 ลำดับที่ 6**



บริษัท ซีโน-แปซิฟิก แทรคดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
SINO-PACIFIC TRADING (THAILAND) CO., LTD.

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 4 /2567

เรียน ท่านผู้เป็นกรรมการของบริษัท

ด้วยหนังสือฉบับนี้ ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 4/2567 ขึ้นในวันที่ 2 ตุลาคม 2567 เวลา 9.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 122/2-3 ถนนนวมินทร์ แขวงจตุจักรเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ คือ

- พิจารณาปรับปรุงวาระการประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 3/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2567
- พิจารณาอนุมัติการชำระเงินในระหว่างภาค
- พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

หนังสือประชุมคณะกรรมการมีที่ออก ณ สำนักงานของบริษัท กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2567


(นายสมภพ ศาสตราภรณ์)
กรรมการ

บริษัท วายเอ็น ทู-เทค (ประเทศไทย) จำกัด

294/71-77 อาคารร่วมถ้ำ หรือทอปอर्टี่ ท้อง 503 ชั้น 5 ถนนร่วมถ้ำ แขวงคลองสามประเวศ เขตคลองสาม กรุงเทพมหานคร 10520

วันที่ 24 กันยายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้น (สามัญ) ประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท วายเอ็น ทู-เทค (ประเทศไทย) จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท _____ วายเอ็น ทู-เทค (ประเทศไทย) _____ จำกัด

มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 2 ตุลาคม 2567 เวลา 10.00 น.


ณ สำนักงานเลขที่ 294/71-77 อาคารร่วมถ้ำ หรือทอปอर्टี่ ท้อง 503 ชั้น 5 ถนนร่วมถ้ำ แขวงคลองสามประเวศ เขตคลองสาม กรุงเทพมหานคร 10520

เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
- วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว



ขอแสดงความนับถือ

(นายธีรวิศ นาคานูระ)
กรรมการผู้จัดการ



บริษัท ควอนตัม เฮลท์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
Quantum Healthcare (Thailand) Co., Ltd.
88/52-53 ถนนราชวิถี แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10120
88/52-53 Rangsiwit Rd. Chongnonsi, Yaniswak, Bangkok 10120
Tel. (66) 2 285 3627-8, 2 285 3695 Fax. (66) 2 285 3697

วันที่ 24 กันยายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ควอนตัม เฮลท์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567

ในวันที่ 1 ตุลาคม 2567 เวลา 09.30 ณ สำนักงานของบริษัท

88/52-53 ถนนราชวิถี แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตาม

วาระการประชุมดังกล่าวนี้

วาระที่ 1. พิจารณาการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

วาระที่ 2. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

โดยพร้อมหรือเกินด้วย จักขอพบทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ควอนตัม เฮลท์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ลงชื่อ (นวเดช ชิงบุญ) กรรมการ

ฉบับที่ 3463 วันที่ 24 กันยายน 2567 ลำดับที่ 9



บริษัท เอช.ที. โฮลดิ้ง จำกัด
79/243 หมู่บ้านกรมการศึกษานานาชาติ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 11120
Tel. (66) 65899991
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 01235640224655

วันที่ 24 กันยายน 2567

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567
บริษัท เอช.ที. โฮลดิ้ง จำกัด

ประชุมเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2567 เวลา 11.00 น. ณ สำนักงานของบริษัทเลขที่ 79/243 หมู่บ้านกรมการศึกษานานาชาติ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร หมู่ที่ 6 ตำบลวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมรวม 3 คนคือ นางพรเพ็ญ จันทร์คำ นางสาวดวงศรี นพประเสริฐ และนางสาว ทศพร เทียนทอง นับจำนวนหุ้นได้ 10,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม โดยนางสาวทศพร เทียนทอง เป็นประธานที่ประชุม ประธานกล่าวเปิดประชุมและพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล

ประธานได้เสนอให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม เนื่องจากผลประกอบการในปี 2566 มีการขาดทุนสุทธิ แต่บริษัทยังมีกำไรสะสมจากผลประกอบการปี 2564 ประกอบกับยังมีกระแสเงินสดที่เพียงพอสำหรับการดำเนินงานและจ่ายเงินปันผล โดยจ่ายในอัตรา 90 บาทต่อหุ้นคิดเป็นเงินทั้งสิ้น 900,000 บาท และกำหนดให้จ่ายวันที่ 2 ตุลาคม 2567

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามที่ประธานเสนอและปิดประชุมในเวลา 11.30 น.

ขอแสดงความนับถือ

นางสาว ทศพร เทียนทอง

(นางสาวทศพร เทียนทอง)

กรรมการผู้ดำเนินงาน

ฉบับที่ 3463 วันที่ 24 กันยายน 2567 ลำดับที่ 10



บริษัท พีไฟว์ โปรเจกต์ จำกัด
เลขที่ 324 ซอยสันนิบาตเทศบาล แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0 2541 5800-2
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0 1055 62118 13 0 (สำนักงานใหญ่)

บริษัท พีไฟว์ โปรเจกต์ จำกัด
วันที่ 24 กันยายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท พีไฟว์ โปรเจกต์ จำกัด

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 9 ตุลาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 324 ซอยสันนิบาตเทศบาล แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมค่างบประมาณปี 2567 (ข้อบริษัท)

วาระที่ 2 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมตราของบริษัท

วาระที่ 3 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมจำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งเหลือชื่อก่อนบริษัท

วาระที่ 4 พิจารณาการรวมกิจการ - 80ก

วาระที่ 5 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสำนักงานแห่งใหม่

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว



ขอแสดงความนับถือ

นายอภิวัฒน์ โคนกฤษณะ
ประธานกรรมการ

ฉบับที่ 3463 วันที่ 24 กันยายน 2567 ลำดับที่ 11



P Landscape Co., Ltd. (Head Office)
333/303 Sukhumvit 39, Suanvit Road,
Klongkai Nua, Watana, Bangkok 10110
Tel. (662) 261 3100-9 Fax. (662) 259 3588
www.plandscape.com
Tax ID. 0109540031920

บริษัท พี แลนด์สเคป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
333/303 ซอยสุขุมวิท 39 แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10110
โทร : (662) 261 3100-9 • โทรสาร : (662) 259 3588
www.plandscape.com
Tax ID : 0109540031920

วันที่ 18 กันยายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 01/2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

บริษัท พี แลนด์สเคป จำกัด ได้กำหนดให้มีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 01/2567 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2567 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงาน เลขที่ 39/3 ซอยสุขุมวิท 39 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

1. พิจารณาการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

2. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้างต้น ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์แต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้

โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจที่แนบมา และส่งกลับมาก่อนหรือจะเว้นประชุม

ขอแสดงความนับถือ

นายบรรณพร พรประภา

(นายบรรณพร พรประภา)

กรรมการ



ฉบับที่ 3463 วันที่ 24 กันยายน 2567 ลำดับที่ 12



Wabi Sabi Studio Co., Ltd. (Head Office)
59/3 Soi Sukhumvit 38, Sukhumvit Road,
Klongton Nua, Wattana, Bangkok Thailand 10110
Tel : (662) 261 3200/9 / Fax : (662) 258 3389
www.wabi-sabistudio.com
Tax ID : 0105553121488

บริษัท วาบี สตูดิโอ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
59/3 ซอยสุขุมวิท 38 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : (662) 261 3200/9
โทรสาร : (662) 258 3389
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105553121488

วันที่ 18 กันยายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 01/2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทร่วม

บริษัท วาบี สตูดิโอ จำกัด ได้กำหนดให้มีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 01/2567 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2567 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงาน เลขที่ 59/3 ซอยสุขุมวิท 38 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

1. พิจารณาการอนุมัติการจ่ายปันผลของบริษัทร่วม
2. พิจารณารายอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้างต้น ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะส่งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน ในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกชื่อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมา และส่งกลับมาก่อนหรือขณะเริ่มประชุม



ขอแสดงความนับถือ

(ลายเซ็น)
(นางวรรณพร พรประภา)
กรรมการ

ฉบับที่ 3463 วันที่ 24 กันยายน 2567 ลำดับที่ 13



บริษัท กิจการร่วมค้า เอเชียแมริน จำกัด
ASIAN MARINE JOINT VENTURE COMPANY LIMITED
128 หมู่ 3 อ.สุขสวัสดิ์ ต.แม่แฝดใหม่ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
Tel : (662) 815-2060 <http://www.asianmar.com> เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0115563006211

วันที่ 23 กันยายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทร่วม เอเชียแมริน จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 11 ตุลาคม 2567 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 128 หมู่ 3 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลแม่แฝดใหม่ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณาการเลิกบริษัท และอำนาจของผู้ชำระบัญชี
- วาระที่ 2 พิจารณาแต่งตั้งผู้ชำระบัญชี
- วาระที่ 3 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้างต้น



ขอแสดงความนับถือ

(ลายเซ็น)
(นายสุรเดช สัตตะพิบูลย์)
กรรมการ

ฉบับที่ 3463 วันที่ 24 กันยายน 2567 ลำดับที่ 14

BOI เน้นไทยเพิ่ม 5 เรื่อง ช่วยดึงการลงทุนภาพมาลงทุน

นายอุดม เทวธวีศักดิ์ เศรษฐีการพัฒนาระบบการส่งเสริมการลงทุน (BOI) กล่าวในงานเสวนาเสวนาพิเศษ 2024 "Thailand : Future and Beyond" ที่ว่าต่อไปของประเทศไทยว่าที่ผ่านมาประเทศไทยมีการลงทุนที่ดีโดยเฉพาะเหมืองแร่และแร่หายากที่ช่วยพัฒนาขนาดใหญ่มากกว่า 30 ปี

และสร้างการเติบโตได้ไม่น้อยกว่า 10 ปีข้างหน้า ดังนั้นทางของในแง่ของภาคที่มีปัจจัยที่กระทบต่อการลงทุน 3 เรื่อง คือ (1) ภูมิรัฐศาสตร์ (2) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ บริษัทที่โลโก้เป้าหมายบรรทัดฐานเป็นกลางทางคาร์บอนและ Net Zero (3) ภูมิภาคใหม่ ประเทศส่วนใหญ่ยังคงใช้เงินบาท จะเปลี่ยนทิศทางการลงทุน

สำหรับจุดแข็งของประเทศไทย มีหลายเรื่องที่มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ ทรัพยากรมนุษย์กว่า 70 ล้านคนทั่วประเทศ ขั้วหลายแขนงแข็งแกร่ง มีบุคลากรคุณภาพตลาดเชื่อมโยงต่างประเทศ นโยบายที่เป็นกลาง และความน่าเชื่อถือ รวมทั้งโรงพยาบาลระดับโลก และโรงเรียนนานาชาติกว่า 200 แห่ง

ทั้งนี้ จุดแข็งเหล่านี้ต้องเพียงพอ ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคต่างต้องการเร่งรัดโครงการที่มีคุณภาพมาลงในประเทศของตนเอง ดังนั้นประเทศไทยควรรักษาเพิ่มอีก 5 เรื่อง คือ

- (1) เร่งผลักดันโครงการจัดหาพลังงานสะอาดในราคาที่เหมาะสม
- (2) เร่งขยาย FTA เป็นตลาดการค้า-การลงทุน โดยเฉพาะตลาด EU โดยปัจจุบันไทยมี 15 ฉบับ 19 ประเทศ ในขณะที่เวียดนามมีกว่า 50 ประเทศ

(3) สร้างบุคลากร (Talent) รองรับการสร้างฐานอุตสาหกรรมใหม่ โดยเฉพาะ Semiconductor, PCB และ Digital ที่สูง เพราะไทยต้องการสร้างฐานอุตสาหกรรมใหม่ให้ถึงอุตสาหกรรม

(4) สร้างความสะดวกทั้งในการประกอบธุรกิจและที่อยู่อาศัย และ

(5) การขยายพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม รองรับการผลิตของภาคอุตสาหกรรมใหม่ เนื่องจากปัจจุบันการลงทุนส่วนใหญ่อยู่ภาคตะวันออก โดยพื้นฐานไทยมีความพร้อมทั้งภาคตะวันออกและพื้นที่นิคมสีม่วงภายนอกนิคมอุตสาหกรรมมีดังนี้ จะทำอย่างไรที่จะขยายพื้นที่รองรับการลงทุน

โอกาสที่จะสร้างฐานอุตสาหกรรมใหม่ในประเทศไทย แบ่งเป็น 7 ส่วนสำคัญคือ 1. Semiconductor 2. แบตเตอรี่ โดยที่ 2 ส่วนนี้เป็นหัวใจสำคัญในทุกอุตสาหกรรม หากทำได้จะขึ้น 3. Bio-based and Renewable Energy 4. xEV 5. Advanced Electronics 6. ดิจิทัล 7. International Business Center

ทั้งนี้ มีหลายเรื่องเข้ามาแล้ว เช่น Semiconductor แม้จะอยู่ในช่วงเริ่มพัฒนา แต่ในช่วงปีที่ผ่านมาการลงทุนภาคนี้เพิ่มขึ้น 35% ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในสาขาอิเล็กทรอนิกส์ 1.4 และด้านมาราว 30% รองลงมาเป็นยานยนต์และชิ้นส่วน อุปกรณ์การ อิเล็กทรอนิกส์ และดิจิทัล โดยเฉพาะด้านชิ้นส่วน เคาน์เตอร์ชิป

'ขนส่ง' เผย 7 เดือนแรก จดทะเบียนรถ 1.6 ล้านคัน

นายเอกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และโฆษกกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่าสถิติการจดทะเบียนรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ทั่วประเทศประจำ พ.ศ. 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,623,778 คัน แบ่งเป็น

เดือน ม.ค. จำนวน 259,299 คัน / เดือน ก.พ. จำนวน 227,883 คัน / เดือน มี.ค. จำนวน 234,429 คัน / เดือน เม.ย. จำนวน 199,056 คัน / เดือน พ.ค. จำนวน 249,757 คัน / เดือน มิ.ย. จำนวน 231,948 คัน / เดือน ก.ค. จำนวน 221,406 คัน

ปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหาหมอกควันพิษทางอากาศ ที่มีสาเหตุมาจากรถยนต์ รวมถึงยานพาหนะที่ใช้กันบนท้องถนนนั้นปล่อยก๊าซจากเครื่องยนต์ดีเซลมาก ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ และส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน และสิ่งแวดล้อม ซึ่งรถพลังงานไฟฟ้า หรือ รถ EV (Electric Vehicle) ถือว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

อีกทั้งการที่งานที่ใช้พลังงานไฟฟ้าแทนน้ำมัน ยังช่วยลดการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ การลดใช้รถยนต์ไฟฟ้าจึงช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ซึ่งการหันมาใช้รถพลังงานไฟฟ้าหรือรถ EV (Electric Vehicle) กำลังเป็นที่นิยม และมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยสถิติการจดทะเบียนรถพลังงานไฟฟ้าตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ทั่วประเทศประจำ พ.ศ. 2567 ระหว่างเดือน

เดือน ม.ค. จำนวน 15,915 คัน / เดือน ก.พ. จำนวน 6,259 คัน / เดือน มี.ค. จำนวน 7,373 คัน / เดือน เม.ย. จำนวน 5,973 คัน / เดือน พ.ค. จำนวน 7,969 คัน / เดือน มิ.ย. จำนวน 7,911 คัน / เดือน ก.ค. จำนวน 8,270 คัน

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,623,778 คัน แบ่งเป็น

เดือน ม.ค. จำนวน 259,299 คัน / เดือน ก.พ. จำนวน 227,883 คัน / เดือน มี.ค. จำนวน 234,429 คัน / เดือน เม.ย. จำนวน 199,056 คัน / เดือน พ.ค. จำนวน 249,757 คัน / เดือน มิ.ย. จำนวน 231,948 คัน / เดือน ก.ค. จำนวน 221,406 คัน

ปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหาหมอกควันพิษทางอากาศ ที่มีสาเหตุมาจากรถยนต์ รวมถึงยานพาหนะที่ใช้กันบนท้องถนนนั้นปล่อยก๊าซจากเครื่องยนต์ดีเซลมาก ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ และส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน และสิ่งแวดล้อม ซึ่งรถพลังงานไฟฟ้า หรือ รถ EV (Electric Vehicle) ถือว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

อีกทั้งการที่งานที่ใช้พลังงานไฟฟ้าแทนน้ำมัน ยังช่วยลดการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ การลดใช้รถยนต์ไฟฟ้าจึงช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ซึ่งการหันมาใช้รถพลังงานไฟฟ้าหรือรถ EV (Electric Vehicle) กำลังเป็นที่นิยม และมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยสถิติการจดทะเบียนรถพลังงานไฟฟ้าตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ทั่วประเทศประจำ พ.ศ. 2567 ระหว่างเดือน

เดือน ม.ค. จำนวน 15,915 คัน / เดือน ก.พ. จำนวน 6,259 คัน / เดือน มี.ค. จำนวน 7,373 คัน / เดือน เม.ย. จำนวน 5,973 คัน / เดือน พ.ค. จำนวน 7,969 คัน / เดือน มิ.ย. จำนวน 7,911 คัน / เดือน ก.ค. จำนวน 8,270 คัน

In-House Training บริการฝึกอบรมในสถานที่ของลูกค้า
ด้วยบริการที่รวดเร็วและเจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน การฝึกอบรมในรูปแบบที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า
หน่วยงานที่ขออบรมหรือติดต่อสอบถาม In-House
- Update นายสุภากร บุญใจ - Update ภาวิชิต - Finance for New Finance - เทคนิคการขายและประเมินราคา - พัฒนาทักษะการขาย
- Service Skill - Team Work - การแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน - Sales Strategy - HR for New HR - กฎหมายแรงงาน - ฯลฯ
สนใจรายละเอียดขออบรมหรือติดต่อสอบถาม In-House Training
โทรศัพท์ (02) 009-0700 โทร 717, 718, 719, 720 E-Mail : inhouse@pharmach.com Website : www.dbt.co.th



In-House Training บริการฝึกอบรมในสถานที่ของลูกค้า
ด้วยบริการที่รวดเร็วและเจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน การฝึกอบรมในรูปแบบที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า
หน่วยงานที่ขออบรมหรือติดต่อสอบถาม In-House
- Update นายสุภากร บุญใจ - Update ภาวิชิต - Finance for New Finance - เทคนิคการขายและประเมินราคา - พัฒนาทักษะการขาย
- Service Skill - Team Work - การแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน - Sales Strategy - HR for New HR - กฎหมายแรงงาน - ฯลฯ
สนใจรายละเอียดขออบรมหรือติดต่อสอบถาม In-House Training
โทรศัพท์ (02) 009-0700 โทร 717, 718, 719, 720 E-Mail : inhouse@pharmach.com Website : www.dbt.co.th



ธรรมนิติ
DHARMNITI

— ผู้ทำบัญชี —
ต้องอบรม... **1 ปี**
ให้ครบ **12 ชั่วโมง**

เก็บชั่วโมง CPD

“ธรรมนิติ” ผู้นำด้านการอบรม CPD ราคาพิเศษ

เริ่มต้นที่... **900.-**



▶ www.dst.co.th



▶ 02-555-0700 กด 1, 02-587-6860-4



▶ 02-555-0710



▶ Dharmniti Seminar & Training



▶ @dharmauditseminar, @dharmaudithr



Download
ตารางสัมมนา

รับลงประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ์

ลงประกาศง่าย ผ่านเว็บไซต์
เพียง 4 ขั้นตอน
(ลงเองได้ 24 ชม.)



ประกาศโฆษณาเชิญประชุมผู้ถือหุ้น



- ก่อนวันนัดประชุม **ไม่น้อยกว่า 7 วัน** สำหรับมติทั่วไป
- ก่อนวันนัดประชุม **ไม่น้อยกว่า 14 วัน** สำหรับมติพิเศษ



เรื่องที่ต้องลงประกาศหนังสือพิมพ์

เชิญประชุมผู้ถือหุ้น รับรองงบการเงิน	การจ่ายเงินปันผล, ย้ายสำนักงานใหม่	เปลี่ยนชื่อบริษัท, แก้ไขเพิ่มเติมตราสำคัญ	เลิกบริษัท, เลิกห้าง, ชำระบัญชี
เปลี่ยนแปลงกรรมการ เข้า - ออก	แก้ไขข้อบังคับ, แก้ไขวัตถุประสงค์	เพิ่มทุน, ลดทุนบริษัท, ควบบริษัท	แปรสภาพ หจก. เป็นบริษัทจำกัด



รับลงประกาศโฆษณา

- ประกาศคำสั่งศาล
- อาญัติกรพิชัยสิน
- ลงประกาศฟ้องร้อง
- บังคับจำนอง, โกงถอน, ล้มละลาย
- ประกาศซื้อ-ขายที่ดิน
- ลงประกาศพินสภาพพนักงาน
- ประกาศข่าวเปิดตัวสินค้าและบริการ
- ฯลฯ

อัตราค่าลงประกาศ

รับหนังสือพิมพ์ + e-Newspaper			e-Newspaper	
รายการ	ราคาบุคคลทั่วไป	ราคาสมาชิก	ราคาบุคคลทั่วไป	ราคาสมาชิก
1 กรอบ	300 บาท	250 บาท	200 บาท	180 บาท
10 กรอบ	2,700 บาท	2,380 บาท	2,000 บาท	1,750 บาท

หมายเหตุ

1. ราคาขึ้นอยู่กับมูลค่าเพิ่มแล้ว 2. กรณีชื่อแพ็คเกจของบริษัทฯ จะออกใบกำกับภาษี 1 แพ็คเกจ/1 บริษัท 3. สงวนลิขสิทธิ์แพ็คเกจลงประกาศได้ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เท่านั้น